

CHỈ ĐỊNH:

Ráy tai có thể tích tụ trong tai và gây ra các tình trạng khác nhau bao gồm ù tai, huyết sáo, cảm giác tiếng ồn nền, áp lực tai không cân bằng, kích thích da, giảm thính lực, đau và chóng mặt. Thuốc nhỏ tai tự nhiên Otosan là một sản phẩm cho sức khỏe của tai, giúp loại bỏ ráy tai quá mức và ngăn ngừa sự hình thành của nó.

Nhờ sự hiện diện của các loại dầu hữu cơ, keo ong và Blackcurrant (*Ribes Nigrum*), nó làm dịu các vết mẩn đỏ và đỏ da làm sạch sâu và bảo vệ ống tai, làm dịu da khô. Keo ong rất giàu khoáng chất, vitamin và tinh dầu và có nhiều đặc tính: kháng sinh, chống viêm, chống oxy hóa, kháng vi-rút, sát trùng và bảo vệ mạch máu.

Với các thành phần chống viêm và chống nhiễm trùng từ tinh dầu cây tùng, tinh dầu hoa phong lữ, giúp giảm đau, mau lành vết thương, đặc biệt đối với các trường hợp viêm da, chàm, vẩy nến, nấm trong ống tai.

Tinh tế và hiệu quả, nó cũng phù hợp cho những người có máy trợ thính và sử dụng kéo dài.

Đối tượng: Dùng cho mọi đối tượng, trẻ em từ 1 tuổi trở lên (với trẻ em dưới 1 tuổi tham khảo ý kiến của bác sĩ)

CÁCH DÙNG:

Nghiêng đầu sang một bên và cho 4-5 giọt vào tai. Lắc nhẹ và giữ cho dung dịch nhỏ tai ngấm vào trong tai vài phút, trong khi giữ cho đầu bạn nghiêng, làm tương tự với tai còn lại. sau đó nhẹ nhàng làm sạch đi phần thừa.

Sử dụng mỗi tuần một lần để ngăn ngừa tích tụ ráy tai; 2-4 lần mỗi ngày trong 3-5 ngày trong trường hợp ráy tai quá mức, kích ứng da và đỏ.

Với những trường hợp viêm tai và đau tai dùng từ 2-4 lần mỗi ngày, và theo dõi trong vòng 10- 20 ngày.

Gặp bác sĩ nếu các triệu chứng vẫn tồn tại.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:

Không để chai tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp và nhiệt. Không sử dụng trong trường hợp đã biết quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào, thủng màng nhĩ hoặc bệnh lý tai. Ngừng điều trị trong trường hợp phản ứng bất lợi. Tránh xa tầm tay trẻ em. Không nuốt. Không sử dụng trên da bị hỏng. Tránh tiếp xúc với mắt. Không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác và theo những cách khác với những mục đích được chỉ định bởi nhà sản xuất theo các hướng dẫn này.

TÁC DỤNG PHỤ:

Cho đến nay, không có tác dụng phụ được biết đến hoặc chống chỉ định của dung dịch nhỏ tai tự nhiên Otosan, cũng được sử dụng ở trẻ em và trong khi mang thai hoặc cho con bú.

THÀNH PHẦN: Sweet Almond Oil; Blackcurrant Oil; Organic Borage Oil; Propolis; Organic essential Oils of Geranium, Juniper, Cajeput and Cloves; Bisabolol; Vitamin E.

Tinh dầu hạnh nhân:

Được sử dụng từ thời cổ đại vì hiệu quả làm mềm da đặc biệt của mình, tinh dầu hạnh nhân có tác dụng làm mềm ráy tai, tạo điều kiện cho việc loại bỏ ráy tai và làm cho da mềm hơn và kháng tốt hơn. Dựa vào khả năng dung nạp cực cao, nó cũng được sử dụng đối với làn da rất mỏng và nhạy cảm.

Tinh dầu lưu ly: Đây là một loại tinh dầu giàu axit béo không bão hòa đa (PUFA) cần thiết. Dầu cây lưu ly là một nguồn axit béo omega-6 tuyệt vời, đặc biệt là axit gamma-linolenic. Ngoài ra, nó có chứa linolenic, oleic, stmitic palearic và alpha-linolenic (omega-3). Nó thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào và cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi của da, đồng thời nuôi dưỡng sâu cho da.

Dầu lý chua đen và tinh dầu lưu ly: nuôi dưỡng da và cung cấp chất chống oxy hóa hiệu quả với đặc tính làm dịu đáng kể do giàu omega-3 có tác dụng ức chế sinh tổng hợp prostaglandin và kích thích sản xuất cortisol (cortisone nội sinh), giúp cơ thể chúng ta **phản ứng với viêm**.

Tinh dầu cây tùng: Có đặc tính **chống viêm và chống nhiễm trùng**. Nó mang đến tác dụng thơm mát, thư giãn và làm sạch sâu. Dầu cây tùng cũng có tác dụng kích thích và tăng lực tuần hoàn.

Tinh dầu hoa phong lữ: Cây có nguồn gốc từ châu Phi, bên cạnh tác dụng chống viêm và chống nhiễm trùng, loại dầu này được biết đến với đặc tính **giảm đau**, an thần và sát trùng. Hơn nữa, nó là một chất hỗ trợ lên da non rất tuyệt vời, được sử dụng thành công để chữa lành vết thương và vết bỏng. Ngoài ra, nó cũng được đánh giá rất cao về hiệu quả làm mềm và tác dụng điều tiết bã nhờn.

Tinh dầu Đinh hương: Dầu đinh hương được chiết xuất từ những nụ hoa khô của cây đinh hương, đó là một trong những chất khử trùng tự nhiên tốt nhất. Nhờ các đặc tính gây tê, kháng histamine và chống thấp khớp, nó được sử dụng phổ biến để giảm đau và giúp quá trình chữa lành vết thương. Tinh dầu có chứa **eugenol**, một chất làm sạch tự nhiên, và có tác dụng như một chất làm dịu và chống oxy hóa

Bisabolol: Alpha-bisabolol là một Sesquiterpene alcohol chưa bão hòa và nó là thành phần chính của chiết xuất hoa cúc, có tác dụng chống viêm và chống nhiễm trùng, làm giảm nhận thức đau cấp tính. Thật vậy, các nghiên cứu chỉ ra rằng Sesquiterpene này có khả năng làm giảm tính bị kích thích của các dây thần kinh ngoại biên. Nó đã được công nhận về chất lượng làm dịu và giảm bớt đau và cũng phát triển tác dụng bảo vệ da

Chiết xuất keo ong: Keo ong là một chất tự nhiên có đặc tính làm sạch và chống viêm đáng chú ý. Keo ong rất giàu khoáng chất, vitamin và tinh dầu và có nhiều đặc tính: kháng sinh, chống viêm, chống oxy hóa, kháng vi-rút, sát trùng và bảo vệ mạch máu.

Tinh dầu trầm: Là dạng cây nhiệt đới có chất khử trùng mạnh, sát trùng và chống đau dây thần kinh. Nó được sử dụng bên ngoài như một thuốc giảm đau đặc biệt nổi tiếng; tinh dầu trầm cũng được biết đến nhằm điều trị viêm da, đau dây thần kinh.

Vitamin E: Bảo vệ và giữ ẩm.

Sản phẩm đã được kiểm nghiệm da liễu, không chứa phẩm màu và chất bảo quản.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Mỗi hộp chứa 1 lọ 10ml

HẠN DÙNG: 60 tháng kể từ ngày sản xuất.

NHÀ SẢN XUẤT: OTOSAN S.R.L

Địa chỉ: Via degli Scavi, 32 Forlì (Italy)

NHẬP KHẨU: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG

Địa chỉ: LK03-07, khu đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: 096.913.8181, **Website:** trikhangpharma.com